

Ngày 18/8/2024, các bạn nhỏ lớp B3 và B5 Trường Mầm non Hoa Sữa hào hứng khi được tham gia hoạt động ngoài trời đầy thú vị.

Tập huấn chuyên môn "Ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong các hoạt động dạy trẻ"

Sáng ngày 10/8/2024 Trường Mầm non Hoa Sữa tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn với nội dung "Ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong các hoạt động dạy trẻ" cho các giáo viên trong nhà trường.

Tham dự buổi tập huấn có đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó hiệu trưởng cùng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

Nhằm Thực hiện tốt Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT Quận Long Biên và các chương trình, Đề án của Quận Ủy, UBND Quận Long Biên. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên trong trường, giúp cho các đồng chí cán bộ, giáo viên trong trường nắm vững kiến thức, kỹ năng ứng dụng hiệu quả các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và nhiệm vụ năm học, tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường thông qua tập huấn theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ và giáo viên cốt cán trong việc hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

Các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên trường Mầm non Hoa Sữa với sự say mê và lòng nhiệt huyết muốn đem những hiểu biết và kiến thức cùng chia sẻ, trao đổi để cùng tìm ra những giải pháp phát triển chuyên môn trong nhà trường.

Thông qua buổi tập huấn chuyên môn hôm nay các đồng chí giáo viên đã nắm bắt được việc ứng dụng các phương pháp tiên tiến như Steam, montessori, Reggio Emilia hoặc phương pháp dạy học kích thích tư duy một cách phù hợp, linh hoạt và sáng tạo. Bên cạnh việc học lý thuyết, các giáo viên còn được tham gia thực hành, trải nghiệm theo nhóm, thiết kế giúp phát triển tính sáng tạo, giao tiếp thông tin và cộng tác với đồng nghiệp. Các cô giáo chắc chắn sẽ đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ một cách hiệu quả.

Trong quá trình thực hành các giáo viên cùng nhau thảo luận, thống nhất và thuyết trình về quá trình hình thành ý tưởng của nhóm. Sau phần trải nghiệm

thứ vị này các cô giáo đã rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm, hiểu sâu hơn về phương pháp, ý nghĩa, lợi ích của việc dạy học ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ mong muốn từng giáo viên phải thay đổi về cách làm, đầu tư nghiên cứu để tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và kiên trì, vận dụng linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện với khả năng của trẻ, trình độ của giáo viên, điều kiện của lớp; các cô giáo phát huy vai trò và trách nhiệm của mình; mạnh dạn thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động; tôn trọng sự khác biệt của trẻ để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau; làm thật và cho kết quả thật. Đồng chí cùng ghi nhận.







